



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง	สื่อ
1. รมว.เกษตรฯชูแนวคิดใหม่พัฒนาอาชีพ	แนวหน้า
2. 'ธรรมนัส'เล็งต่อยอดโฉนดเพื่อการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินส.ป.ก.ช่วยเหลือเกษตรกร	แนวหน้า
3. 'ธรรมนัส'ควง'อนุชา'ลุยแก้แล้งชัยนาท	มติชน
4. ภาพข่าว: ฟังชวานา	มติชน
5. 'ธรรมนัส'ปัมรายได้เกษตรกร	ข่าวสด
6. นายกาเร่งแก้หมอกควัน ลดผลกระทบต่อภาคเหนือ	แนวหน้า
7. วางแผนรับมือสภาวะเอลนีโญเปลี่ยนสู่ลานีญา	เดลินิวส์
8. แบงก์มองส่งออกไทย มีสัญญาณฟื้นตัว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. Q4/66 จีดีพีแผ่วกดทั้งปีโตแค่ 1.9% ปรับปีนี้เหลือ 2.6%-ส่งออกดอกเบี๋ย	ดอกเบี๋ยธุรกิจ
10. คอรั้มน์: เฉลียงไอดี: การยาสูบฯ ปรับโมเดลธุรกิจ พลิกกำไร 500 ล้าน ...	เดลินิวส์
11. รายงาน: ส่งออกไทยสัญญาณฟื้นตัว จับตาราคาน้ำมัน-ทะเลแดงเดือด	สยามรัฐ
12. ครบรอบ 108 ปี สหกรณ์ไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต...	สยามรัฐ

รมว.เกษตรฯชูแนวคิดใหม่พัฒนาอาชีพ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารส่วนราชการ จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วม ที่เขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล้าง โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้ร่วมหารือกับผู้แทนสมาชิกสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรภาคอีสาน (สพอ.) ในประเด็นแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล โดยหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผ่านการพัฒนาองค์

ความรู้ “Knowledge & Knowhow” เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพภาคการเกษตรอย่างหลากหลายและยั่งยืน ทั้งนี้ จะมีการร่วมกันหาทางออกปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำฐานข้อมูลการเกษตรในระบบคลาวด์ เพื่อใช้ในการวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปี 2567 จะมีการจำแนกประเภทกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมเกษตรกรอย่างตรงจุดตามความเหมาะสม และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้อย่าง

แท้จริง ประกอบด้วย 1.กลุ่มเกษตรกรประเภทเข้มแข็งมาก 2.กลุ่มเกษตรกรประเภทเข้มแข็ง และ 3.กลุ่มเกษตรกรประเภทเปราะบาง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำทั้งในและนอกพื้นที่ชลประทานโดยมีการศึกษาแนวทางเพิ่มเติม เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มน้ำในแต่ละจังหวัด และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรน้อยที่สุด

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างครอบคลุมทั้งระบบการประกอบอาชีพภาคการเกษตร



ให้แนวทาง : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ ที่เขื่อนราษีไศล โดยหารือกับผู้แทนสมาชิกสมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน และสมาพันธ์เกษตรกรภาคอีสาน พร้อมให้แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล

'ธรรมนัส' เล็งต่อยอดโฉนดเพื่อการเกษตรเพิ่มมูลค่าที่ดินส.ป.ก.ช่วยเหลือเกษตรกร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือแนวทางเพิ่มมูลค่าที่ดิน ส.ป.ก.และสินทรัพย์ในพื้นที่ ส.ป.ก.ว่าจากนโยบายระยะเร่งด่วนที่ต้องการสร้างรายได้และขยายโอกาสให้ภาคเกษตรมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และคณะกรรมการพิจารณาทบทวนระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร และได้รับเกียรติจากนายปิณฑพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

อดีต รมว.เกษตรฯ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ เพื่อให้คำแนะนำที่สำคัญเป็นกรอบทิศทางการผลักดันให้โฉนดเพื่อการเกษตรสามารถรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรจริงในการโอนผู้ซื้ออื่นนอกจากทายาทโดยธรรม รองรับ การเพิ่มมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ในพื้นที่ ส.ป.ก.รวมทั้งแก้ไขข้อจำกัดเพื่อเพิ่มประโยชน์และเพิ่มมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร มีการทบทวนระเบียบและกฎหมาย

“กระทรวงเกษตรฯ ได้เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่งมีกฎหมายรองรับให้เกษตรกรเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง และไม่ตกไปอยู่ในมือของเอกชน ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลโฉนดเกษตรเพิ่มเติม อาทิ โฉนดทะเล โฉนดต้นไม้ โฉนดกระชัง และอื่นๆ ในภายหลัง เพื่อแปลงสินทรัพย์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นทุนพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว

'ธรรมนัส'ควง'อนุชา'ลุยแก้แล้งชัยนาท

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมลงพื้นที่กับนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ.ชัยนาท ซึ่งประสบปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่การเพาะปลูกข้าวไม่เพียงพอ ได้รับฟังประเด็นปัญหาของเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ.สรรคบุรี และ อ.สรรพยา โดย ต.ห้วยกรด ต.ห้วยกรดพัฒนา ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี ต.บางหลวง ต.สรรพยา ต.ตลุก อ.สรรพยา ได้รับความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร จึงต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ บ่อบาดาล และในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีการระบายน้ำในที่ลุ่มต่ำ ทำให้ดินน้ำที่ดอนไปด้วย ซึ่งเป็นปัญหาในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จึงมีแนวทางช่วยเหลือ เห็นชอบให้เร่งดำเนิน

การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 3 จุด วงเงินงบประมาณ 40 ล้านบาท โดยใช้งบเหลือจ่ายปี 2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร สำหรับโครงการอื่นที่กลุ่มเกษตรกรได้นำเสนอ อาทิ ชุดลอกคลองท่าหมาดอนงู การจัดทำโครงการบ่อบาดาลโซลาร์เซลล์ เพื่อเติมน้ำในสระไว้ใช้ในฤดูแล้ง การชุดลอกคลองลำน้ำบ้านหนองนั้น ได้มอบหมายให้กรมชลประทานลงพื้นที่สำรวจความพร้อมร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และให้เร่งนำเข้าแผนของงบประมาณปี 2568 ต่อไป

นายอนุชากล่าวว่า โครงการต่างๆ ที่กลุ่มเกษตรกรได้นำเสนอทำให้เกษตรกรทำนาในพื้นที่ อ.สรรคบุรี และ อ.สรรพยา พื้นที่กว่า 10,000 ไร่ มีน้ำทำการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรเกษตรกรมีต้นทุนการทำนาลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนาต่อยอดจากแหล่งน้ำเป็นการท่องเที่ยวทำให้มีรายได้เพิ่มนอกจากการทำนาได้อีกด้วย

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16787

Col.Inch: 16.21

Ad Value: 25,125.50

ภาพข่าว: ฟังชานา

หน้า: 1 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 75,376.50

คลิป: สีสี่



ฟังชานา - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายอนุชานาคาคัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ที่หนองชะโด ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12143

Col.Inch: 15.24 Ad Value: 16,764

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส' บั้มรายได้เกษตรกร

หน้า: 5(ขวา)

PRValue (x3): 50,292

คลิป: ชาว-ดำ

'ธรรมนัส' บั้มรายได้เกษตรกร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ปอ่ยข้าวสาธิตล้านนา ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จ.เชียงใหม่ ว่า งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ปอ่ยข้าวสาธิตล้านนา ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ. 2567 โดย ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง กรมการข้าว เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ธัญพืชเมืองหนาว ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโอ๊ต รวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากธัญพืชเมืองหนาวไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม

“กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สูงได้มีการหารือร่วมกับกรมการข้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการขายพันธุ์เมล็ดข้าว รวมถึงส่งเสริมการปลูกข้าวสาลีให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้พื้นที่น้อย ให้ผลผลิตต่อไร่และราคาผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า ทดแทนการปลูกพืชอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนไม่คุ้มทุน”

นายกฯเร่งแก้หมอกควัน ลดผลกระทบต่อภาคเหนือ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและการเชื่อมโยงระบบขนส่งและเดินทางในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่กองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

นายไชยา กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เตรียมมาตรการรับมือสภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือช่วง มกราคม - พฤษภาคม ที่มักประสบปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยจัดเตรียมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ รมว.คมนาคม ในการใช้พื้นที่สนามบิน เพื่อเตรียมทำปฏิบัติการฝนหลวงตามพื้นที่จังหวัดที่ประสบปัญหาหมอกควัน และไฟป่าซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

จากนั้น นายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหามอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ปี 2567 โดยมีกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่องบินฝนหลวงพ่นละอองน้ำ เพื่อดูดซับฝุ่น PM2.5 และบรรเทาหมอกควันจากไฟป่า

วางแผนรับมือสภาวะเอลนีโญเปลี่ยนสู่ลานีญา

นายธรรมพงษ์ เนาวบุตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากผลการติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้เริ่มอ่อนกำลังลง ขณะเดียวกับที่ปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ยจะเริ่มชัดเจนตั้งแต่เดือนเมษายน และจากการประเมินยังพบว่าปริมาณฝนจะมากกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 8 ในเดือนดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้นไป ร่วมกับการดำเนิน(ร่าง) มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2567 เพื่อรองรับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำในอ่างร้อยละ 67 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก 2 เดือนข้างหน้า จากผลของสภาวะลานีญา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีมติพิจารณาให้ปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งการเร่งระบายน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นช่วงที่ล้นน้ำที่ต่อจากท้ายเขื่อนผ่าน จ.ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร จนถึงอุบลราชธานี ยังมีปริมาณน้ำในล้นน้ำน้อย สามารถระบายน้ำได้โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ ในทางตรงข้ามจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ ที่มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร อีกทั้งยังเป็นการพร่องน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ลานีญาที่จะมีฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมได้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้การระบายน้ำจะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของเขื่อน และสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด

ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนร่วมกันในการเตรียมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง เช่น การปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก ก่อนเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง การเตรียมแผนกำหนดช่วงเวลาการสูบน้ำและลดกำลังผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ กรมชลประทาน การประปานครหลวง และ สทนช. เผ่าติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมน้ำดิบให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการผลิตน้ำประปาและทำการเกษตร เช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำท่าจีนที่ทำให้ประชาชนและเกษตรกรที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ขาดแคลนน้ำจืดนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ปัญหาโดยผันจากแม่น้ำแม่กลองผ่านคลองท่าสาบบางปลาและคลองจรเข้

สามพัน มายังแม่น้ำทำเงินเพื่อผลักคั้นน้ำเค็ม และบรรทุกน้ำจัดเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ อีกทั้งได้วางแผนดำเนินการซ่อมแซมคันกันน้ำบริเวณรอยต่อชุมชนทำเงิน-ท่าลอม (ฝั่งขวา) เพื่อการป้องกันในอนาคต ปัจจุบันสถานการณ์น้ำทะเลหนุนได้คลี่คลายแล้ว

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ใช้โครงข่ายน้ำร่วมกับการทำการตกลงแลกเปลี่ยนเกณฑ์การใช้น้ำร่วมกัน ส่งผลให้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงพอต่อทุกกิจกรรมใช้น้ำตลอดฤดูแล้งนี้ ดังนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีความมั่นคงด้านน้ำค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีการควบคุมการใช้น้ำอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามข้อตกลงตลอดฤดูกาล ในขณะที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำร้อยละ 75 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน จึงได้มีมติปรับเพิ่มการระบายเพื่อช่วยผลักคั้นน้ำเค็มในแม่น้ำทำเงิน อีกทั้งเสริมปริมาณน้ำต้นทุนให้ลุ่มเจ้าพระยาด้วย.

แบงก์มองส่งออกไทย มีสัญญาณฟื้นตัว

ผู้จัดการรายวัน360° - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าส่งออกไทยในเดือน ม.ค. 67 ขยายตัว 10.0%YoY เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 จากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า ประกอบกับการส่งออกสินค้าสำคัญปรับตัวดีขึ้นในทุกหมวดหมู่ ได้แก่ สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม นำโดยคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบที่ขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่ 32.2%YoY ขณะที่ตลาดคู่ค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปขยายตัวมากที่สุดคือสหรัฐฯ อยู่ที่ 13.7%YoY ขณะที่การส่งออกไทยไปจีนในเดือน ม.ค. 67 ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 2.1%YoY โดยผลไม่กลับมาเป็นแรงหนุนสำคัญ รวมถึงการหนุนจากสินค้าส่งออกอื่นๆ อาทิ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า ที่ส่วนหนึ่งเป็นานิสงค์จากความต้องการสินค้าในตลาดจีนที่มีมากขึ้นในช่วงตรุษจีนเดือน ก.พ.67 และปัจจัยฐานที่ต่ำ

นอกจากนี้ ท่ามกลางความขัดแย้งในทะเลแดงที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกของไทยไปตลาดยุโรปในเดือน ม.ค. 67 ยังคงขยายตัวที่ 4.5%YoY และนับเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือน โดยมีการส่งออกรถยนต์ และ อัญมณีและเครื่องประดับที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เหตุการณ์ในทะเลแดงยังคงยืดเยื้อมาอีกเดือน ก.พ. 67 และหากเหตุการณ์ไม่ยกระดับขึ้น คาดว่าค่าขนส่งได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว ซึ่งช่วยลดแรงกดดันที่มีต่อการส่งออกสินค้าไทย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ดังนั้น ในปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองภาพรวมการส่งออกไทยว่าจะพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ที่ 2.0%YoY โดยการฟื้นตัวเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากปีก่อนหน้า นำโดยสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น อาทิ ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับฐานที่ต่ำปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยยังมีปัจจัยกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ อีกทั้ง ความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่อาจเข้ามกระทบ เช่น ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของค่าเงิน และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) มองมูลค่าการส่งออกไทยจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในปี 2024 จากแรงสนับสนุนหลายด้าน ได้แก่ (1) ปริมาณการค้าโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ที่แม้จะชะลอตัวบ้างแต่ก็ยังขยายตัวได้ใกล้เคียงปีก่อน (2) ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง

ประเทศจะกลับมามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ในปี 2024 สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตโลกในเดือน ม.ค. ที่ปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 17 เดือน อีกทั้งข้อมูล PMI ภาคการผลิตขึ้นต้นในเดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญที่สุดของไทยยังขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 17 เดือน แม้ภาคการผลิตในหลายประเทศจะยังซบเซาต่อเนื่อง (3) ราคาสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง เช่น ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตในตลาดโลกที่ลดลงจากภัยแล้งและนโยบายควบคุมการส่งออกสินค้าในบางประเทศ ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของส่งออกสินค้าในรูป %YOY จะมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่เหลือของปีตามปัจจัยฐาน โดยเฉพาะในเดือน มี.ค. ที่อาจติดลบสูง เนื่องจากไทยส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2566 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงสำคัญหลายประการ เช่น ปัญหาการขนส่งในทะเลแดงและคลองปานามา การแบ่งตัวของห่วงโซ่อุปทานโลก การนำภาษีนำเข้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางการค้ามาใช้มากขึ้น และการฟื้นตัวของความต้องการนำเข้าสินค้าของประเทศผู้นำเข้าที่ขี้นยังไม่แน่นอนสูง

ขณะที่เหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งสินค้าของกบฏฮูตีในบริเวณทะเลแดง (คลองสุเอซ) และภัยแล้งในคลองปานามา ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือที่สำคัญของโลกส่งผลให้ค่าระวางเรือและระยะเวลาขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา โดยค่าระวางเรือในการขนส่งระหว่างไทยไปยังยุโรป เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 4,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 17 ก.พ. 2024 (เพิ่มขึ้น 4 เท่าของเดือน พ.ย. 2023) ขณะที่ค่าระวางเรือในการขนส่งระหว่างไทยไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นถึง 7,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 3 เท่าของเดือน พ.ย. 2023) สร้างความกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้าของไทยไปในช่วงต้นปี 2024 โดยเฉพาะการส่งออกไปยุโรปเนื่องจากต้องพึ่งพาการเดินทางผ่านคลองสุเอซ

ล่าสุดความกังวลในสถานการณ์ดังกล่าวปรับลดลงสะท้อนจากมูลค่าการส่งออกของไทยในเดือน ม 2024 ที่ออกมาไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากนักจากเหตุการณ์ทั้งสอง โดยยังสามารถขยายตัวได้มากถึง 10%YOY (หักทอง 8.5%YOY) แม้จะค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อนแบบปรับฤดูกาลที่ -0.3%MOM-SA อีกทั้งการส่งออกไปตลาดยุโรปสามารถขยายตัวได้ชัดเจน 4.8% หรือ 2.9%MOM-SA นอกจากนี้ ค่าระวางเรือยังเริ่มปรับลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงก่อนเหลือ 3,900 และ 6,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ลดลง 3 และ 2.5 เท่าของเดือน พ.ย. 2023) ในเส้นทางระหว่างไทย-ยุโรปและไทย-สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม SCB EIC ยังจับตาประเด็นดังกล่าวนี้ เนื่องจากหากปัญหาถูกลบเป็นวงกว้างและยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยเพิ่มเติมได้.

Q4/66 จีดีพีแผ่วกตทั้งปีโตแค่ 1.9% ปรับปีนี้เหลือ 2.6%-ส่อลดดอกเบี้ย

จีดีพีไตรมาส 4/66 ตัวเลขที่ออก 1.7% ต่ำกว่าคาด กตทั้งปีโตต่ำของจริงที่ 1.9% ส่งผลศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปรับลดปี 67 เหลือโต 2.6% จากเดิม 3.1% กตต้นแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยกลางปี ด้าน SCB EIC มองปีนี้ยังน่าหวัง แรงส่งเศรษฐกิจไทยแผ่วลง พื้นตัวซ้ำ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.7% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน และหากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหดตัวที่ -0.6% สะท้อนโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแรงลง ทั้งนี้ ปัจจัยกดดันหลักของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4/2566 มาจากการลงทุนภาครัฐที่หดตัวลงอย่างมาก และปริมาณสินค้าคงคลังที่ลดลงท่ามกลางภาคการผลิตที่ชะลอตัว ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงจากผลกระทบของเอลนีโญ

การขยายตัวในระดับต่ำทำให้ทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียง 1.9% ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้ที่ 2.5% ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวกลับมาสูงกว่าระดับก่อนวิกฤติโควิด (เทียบกับระดับ ณ ไตรมาส 4/2562) เพียง 0.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคค่อนข้างมาก โดยส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพในการเติบโตน้อยกว่าประเทศอื่นๆ

สำหรับปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์เศรษฐกิจไทยเติบโตที่ 2.6% ปรับลดจาก 3.1% ที่ประเมินก่อนหน้านี้ เนื่องจากโมเมนตัมในการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐที่ลดลง ประกอบกับฐานที่อยู่ในระดับสูงของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณปี 2567 ก็อาจกระทบให้การใช้จ่ายด้านการลงทุนของภาครัฐเป็นไปได้ไม่เต็มที่ ขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศก็ยังมีอีกหลายความเสี่ยง อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2567 คาดว่าจะทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ถึงแม้ว่ายังไม่มีการอนุมัติงบประมาณปี 2567 แต่มีความเป็นไปได้ที่ภาครัฐจะเร่งเบิกจ่ายเม็ดเงินของงบประมาณประจำปี 2566 ที่เหลืออยู่ ซึ่งคงส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐไม่หด

ตัวรุนแรงอย่างเช่นในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่การส่งออกไทยก็คาดว่าจะทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้าตามอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น แม้ความขัดแย้งในทะเลแดงจะกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลาการขนส่งสินค้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยที่เติบโตชะลอลงคงจะเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงกลางปี 2567

ด้าน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC นำเสนอบทวิเคราะห์ เรื่อง SCB EIC ประเมินแรงส่งเศรษฐกิจไทยแผ่วลง อุดรั้งการฟื้นตัวต่อเนื่องในปี นี้ จากเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/2566 ขยายตัวเพียง 1.7% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน หรือ -0.6% เทียบไตรมาสก่อนแบบปรับฤดูกาล เศรษฐกิจไทยด้านการใช้จ่าย (Expenditure approach) ในช่วงท้ายปี 2566 ยังมีแรงหนุนสำคัญจากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ต่อเนื่อง ตามความเชื่อมั่นผู้บริโภค จำนวนนักท่องเที่ยวและอัตราการว่างงานที่ดีขึ้น อีกทั้ง การส่งออกสินค้าที่พลิกกลับมาขยายตัวได้ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยมีแรงกดดันสำคัญจากการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัวสูงทั้งในด้านการบริโภคและการลงทุน โดยการลงทุนภาครัฐยังคงหดตัวสูงตามการลดลงของการลงทุนรัฐบาลเนื่องจากความล่าช้าการประกาศ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

สำหรับ GDP ด้านการผลิต (Production approach) ภาคบริการขยายตัวดี โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการขายส่งและการขายปลีก ในขณะที่ภาคการก่อสร้างหดตัวสูงตามการลดลงของการก่อสร้างภาครัฐโดยเฉพาะการก่อสร้างของรัฐบาล และภาคเกษตรพลิกกลับมาหดตัวตามคาดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนและแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 ส่งผลให้ผลผลิตพืชหลายชนิดปรับตัวลดลง อีกทั้ง ภาคอุตสาหกรรมยังคงหดตัวต่อเนื่องตามการหดตัวของภาคการผลิตเพื่อส่งออก

SCB EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2567 จะขยายตัวได้สูงชันกว่าไตรมาสที่ผ่านมา มีแรงสนับสนุนเนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี ตามการฟื้น

ตัวของภาคการท่องเที่ยวที่เร่งตัวจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ที่ได้โอนีสงสจากเทศกาลตรุษจีนรวมถึงนักท่องเที่ยวหลายประเทศกลับมาใกล้เคียงระดับปกติ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการลดค่าครองชีพ โดยเฉพาะพลังงาน และโครงการ Easy e-receipt กระตุ้นการใช้จ่าย นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีแรงหนุนจากการส่งออกที่กลับมาขยายตัวได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทยในไตรมาสนี้ จากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 2567 ล่าช้าทำให้แรงส่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐมีแนวโน้มชะงักในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 กตต้นการบริโภคและลงทุนภาครัฐ

สำหรับภาพรวมในปี 2567 เศรษฐกิจไทยยังน่าหวังและฟื้นตัวซ้ำ โดยมีแรงส่งจากการบริโภคภาคเอกชนตามการฟื้นตัวของภาคบริการจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและการท่องเที่ยวในประเทศที่ผู้เยี่ยมเยือนไทยยังเติบโตดี การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวดีขึ้นตามแนวโน้มการอนุมัติการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) และการส่งออกที่ฟื้นตัวจากแนวโน้มการค้าโลกที่ขยายตัวสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการผลิตและการค้าโลก

อย่างไรก็ดี ต้องจับตามองความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานจากเหตุการณ์การโจมตีของกบฏฮูตีและความแห้งแล้งของคลองปานามา ในขณะที่ปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทยมาจากการลงทุนของภาครัฐมีแนวโน้มหดตัวตามความล่าช้าในการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ส่งผลให้ภาพรวมแรงสนับสนุนเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มจำกัดในช่วงครึ่งแรกของปี ก่อนที่จะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้มากขึ้นหลัง พ.ร.บ. งบประมาณ 2567 ประกาศใช้ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. โดยเฉพาะในด้านการลงทุน แต่จะไม่สามารถเร่งรัดได้อย่างเต็มที่ภายใต้ช่วงเวลาที่จำกัด อีกทั้ง ภาครัฐยังคงมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากระดับหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูงหลังวิกฤติโควิด นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยด้านอุปทานยังอ่อนแอ โดยเฉพาะภาคการผลิตที่หดตัวต่อเนื่องในหลายอุตสาหกรรมและยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวซ้ำในระยะต่อไป ●

เกษตรวันนี้.....● นายกะหล่ำ ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดี
ปรีดี ขอแสดงความยินดีกับกรมประมง ที่ เด่น และรางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดี
ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี● “ประพันธ์ ลิปิยะคุณ”
ปี 2566 “ด้านการพัฒนาดีเด่น” รองอธิบดี บอกว่านับเป็นรางวัล
ภายในงาน “ทุนหมุนเวียน ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนา ของกรมประมงที่จะพัฒนา
ประเทศไทยไปด้วยกัน” ซึ่ง งานเงินทุนหมุนเวียนฯ รวม
จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง ถึงเป็นการสร้างขวัญและ
เพื่อยกย่อง เชิดชู หน่วยงาน กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้
ที่มีผลการดำเนินงานเงิน บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเงิน
ทุนหมุนเวียนระดับดีเลิศในด้านต่าง ๆ ทุนหมุนเวียนฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนิน
.....● ในงานมีการมอบรางวัลเชิดชู งานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
เกียรติทั้งหมด 5 รางวัล ประกอบด้วย ประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
รางวัลเกียรติยศ รางวัลผลการดำเนินงาน นี้.....●
ดีเด่น รางวัลการพัฒนาดีเด่น รางวัล



นายกะหล่ำปลี

ส่งออกไทยสัญญาณฟื้นตัว จับตาราคาน้ำมัน-ทะเลแดงเดือด



รายงาน

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย ประจำเดือนม.ค.67 การส่งออกมีมูลค่า 22,649.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวมาก ถึง 10% คิดเป็นมูลค่าการค้าในรูปเงินบาท 784,580 ล้านบาท ขณะที่การนำเข้า มีมูลค่า 25,407.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 2.6% คิดเป็นมูลค่าการค้าในรูปเงินบาท 890,687 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 2,757.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าการค้าในรูปเงินบาท 106,107 ล้านบาท

การส่งออกเดือนม.ค. ขยายตัวดีมากที่สุด ในรอบ 19 เดือน แสดงว่าโมเมนตัมการค้า ระหว่างประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ภาค การผลิตโลกมีแนวโน้มดีขึ้น และยังได้อานิสงส์ ด้านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของ ตลาดโลก ยังมีความต้องการสินค้าเกษตรจาก ไทยในการส่งออกอาหารของโลก รวมทั้งสินค้า กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลับมาฟื้นตัว คาดว่าการ ส่งออกในช่วงไตรมาสแรกปีนี้จะยังคงขยายตัว เป็นบวกได้ต่อเนื่อง หากสงครามทะเลแดงไม่ ขยายวง ส่วนเป้าส่งออกทั้งปีคาดว่าจะขยาย ตัว 1-2% มูลค่า 280,000-290,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยการส่งออกสินค้าทั้ง 3 หมวดขยาย ตัวต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1.สินค้าเกษตรกรรม กลับมาขยายตัว 14% สินค้าที่เติบโตได้แก่ ข้าว ขยายตัว 46% ผลไม้สด แช่เย็น แช่ แข็ง ขยายตัว 30.1% ผักสด แช่เย็นแช่แข็ง ขยายตัว 15.3% ยาง พารา ขยายตัว 5.5% โกสสด แช่เย็นแช่แข็ง ขยายตัว 5% เป็นต้น 2. สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 3.8% สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ผักกระป๋องแปรรูป ขยายตัว 33.1% สิ่งปรุงรสอาหาร ขยาย



ตัว 23.3% ผลไม้กระป๋องแปรรูป ขยายตัว 23.3% เครื่องดื่ม ขยายตัว 18.6% อาหาร สัตว์เลี้ยง 9.1% อาหารทะเลกระป๋อง ขยายตัว 5.2% เป็นต้น 3.สินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 10.3% สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ เหล็กกล้า ขยายตัว 106.3% เครื่องโทรศัพท์ ขยายตัว 56.3% เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วน ประกอบ 32.2% อัญมณีและเครื่องประดับ 21.5% ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัว 3.7% เป็นต้น ตลาดส่งออกสำคัญส่วนใหญ่ขยายตัว ตามอุปสงค์จากประเทศคู่ค้าที่ทยอยฟื้นตัว สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของการค้า โลก และสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นของการ ผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยตลาดหลัก ขยายตัว 10.5% อาทิ สหรัฐอเมริกา ขยายตัว 13.7% จีน ขยายตัว 2.1% อาเซียน ขยายตัว 17.5% เป็นต้น ส่วนตลาดรอง ขยายตัว 8.8% อาทิ อินเดีย ขยายตัว 4% ตะวันออกกลาง 2.9% CIS 64.6% เป็นต้น และตลาดอื่นๆ ขยาย ตัว 11.2%

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการส่งออกของ ไทยกับประเทศในภูมิภาคพบว่า การส่งออกเริ่ม กลับมาขยายตัวเป็นบวกมากขึ้น มีเพียงญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย ที่การส่งออกยังคงขยายตัว ติดลบ 0.2% และ 8.1% ตามลำดับ โดย ไทย ขยายตัวเป็นบวก 10% เวียดนาม ขยาย ตัว 42% ไต้หวัน ขยายตัว 18% เกาหลีใต้ ขยายตัว 18% เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการส่งออก ในปีนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาคือ ปัญหา ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น จากกรณีสงครามทะเลแดง รวมทั้งการฟื้นตัว ของความต้องการซื้อสินค้ายังมีความไม่แน่นอน และฟื้นตัวไม่พร้อมกันในแต่ละภูมิภาค

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภา ผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การส่งออกของเริ่มคลี่คลายไปใน ทางที่ดี เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือเริ่มปรับ ลดลงแล้ว เนื่องจากได้ผ่านพ้นช่วงที่จีนมีการ เร่งรัดการส่งออกสินค้าในช่วงก่อนเทศกาล

ตรุษจีนไปแล้ว ทำให้ดีมานด์เรือขนส่งลดลง หากปัญหาความขัดแย้งในทะเลแดงไม่บานปลาย คาดว่า ภายใน 1-2 เดือนค่าระวางเรืออาจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามการส่งออกยังมีปัจจัยที่ท้าทาย โดยจะต้องจับตาดูภาคการผลิตหลังเทศกาลตรุษจีนว่าจะฟื้นตัวหรือไม่ รวมทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยล่าสุดราคาขึ้นมาแตะที่ 83 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลแล้ว

SCB EIC มองมูลค่าการส่งออกไทย จะพลิกกลับมาเป็นบวกได้ในปี 2024 จากแรงสนับสนุนหลายด้าน ได้แก่ (1) ปริมาณการค้าโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ที่แม้จะชะลอลงบ้างแต่จะยังขยายตัวได้ใกล้เคียงปีก่อน (2) ภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศจะกลับมามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้นในปี 2024 สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตโลกในเดือน ม.ค. ที่ปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 17 เดือน อีกทั้ง ข้อมูล PMI ภาคการผลิตขั้นต้นในเดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญที่สุดของไทยยังขยายตัวแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 17 เดือน แม้ภาคการผลิตในหลายประเทศจะยังซบเซาต่อเนื่อง (รูปที่ 3) (3) ราคาสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง เช่น ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตในตลาดโลกที่ลดลงจากภัยแล้งและนโยบายควบคุมการส่งออกสินค้าในบางประเทศ

ทั้งนี้อัตราการขยายตัวของการส่งออกสินค้าในรูป %YOY จะมีแนวโน้มลดลงในช่วงที่เหลือของปีตามปัจจัยฐาน โดยเฉพาะในเดือน มี.ค. ที่อาจติดลบสูง เนื่องจากไทยส่งออกทองคำในเดือน มี.ค. 2023 มากถึง 1,568.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงสำคัญหลายประการ เช่น ปัญหาการขนส่งในทะเลแดงและคลองปานามา การแบ่งตัวของห่วงโซ่อุปทานโลก การนำภาษีนำ

เข้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางการค้ามาใช้มากขึ้น และการฟื้นตัวของความต้องการนำเข้าสินค้าของประเทศผู้นำเข้าที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง

โดยเหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งสินค้าของกบฏฮูตีในบริเวณทะเลแดง (คลองสุเอซ) และภัยแล้งในคลองปานามา ซึ่งเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือที่สำคัญของโลกส่งผลให้ค่าระวางเรือและระยะเวลาขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา โดยค่าระวางเรือในการขนส่งระหว่างไทยไปยังยุโรป เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็น 4,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ 17 ก.พ. 2024 (เพิ่มเป็น 4 เท่าของเดือน พ.ย. 2023) ขณะที่ค่าระวางเรือในการขนส่งระหว่างไทยไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นถึง 7,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 3 เท่าของเดือน พ.ย. 2023) สร้างความกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปในช่วงต้นปี 2024 โดยเฉพาะการส่งออกยุโรปเนื่องจากต้องพึ่งพาการเดินทางเรือผ่านคลองสุเอซ

ทั้งนี้ล่าสุดความกังวลในสถานการณ์ดังกล่าวปรับลดลง สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกของไทยในเดือน ม 2024 ที่ออกมาไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงมากนักจากเหตุการณ์ทั้งสอง โดยยังสามารถขยายตัวได้มากถึง 10%YOY (หักทอง 8.5%YOY) แม้จะค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อนแบบปรับฤดูกาลที่ -0.3%MOM_SA อีกทั้ง การส่งออกไปตลาดยุโรปสามารถขยายตัวได้ชัดเจน 4.8% หรือ 2.9%MOM_SA นอกจากนี้ ค่าระวางเรือยังเริ่มปรับลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงก่อนเหลือ 3,900 และ 6,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ลดลง 3 และ 2.5 เท่าของเดือน พ.ย. 2023) ในเส้นทางระหว่างไทย-ยุโรปและไทย-สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม SCB EIC ยังจับตาประเด็นดังกล่าวนี้เนื่องจากหากปัญหาลุกลามเป็นวงกว้างและยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่อส่งออกของไทยเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ SCB EIC อยู่ระหว่าง

การติดตามสถานการณ์และประมาณการมูลค่าการส่งออกสินค้า (ระบบดุลการชำระเงิน)ของไทยปี 2024 ใหม่ และจะเผยแพร่บทวิเคราะห์ดังกล่าวในเดือน มี.ค.นี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ทิศทางส่งออกของประเทศไทยในปี 2567 จะขยายตัว 2.5% หรือมีมูลค่าการส่งออก 291,676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอยู่ในช่วง 2.0-3.0% หรือมีมูลค่า 290,253-293,099 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ IMF มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2567,การค้าระหว่างประเทศของโลกปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัว 3.3%,ค่าเงินบาทช่วงครึ่งแรกของปี 2567 มีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันเงินเพื่อโลกลดลง กระตุกดอกเบี้ยขาลง ทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตหลายประเทศคาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย โดยสหรัฐฯมีโอกาปรับลดดอกเบี้ย พ.ค. 2567 ทำเศรษฐกิจโลก จะเติบโตขึ้นในครึ่งปีหลัง และส่งผลต่อการขยายตัวของส่งออกในครึ่งปีหลัง

ส่วนปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดที่สำคัญคือ เหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งสินค้าของกบฏฮูตีในบริเวณทะเลแดง (คลองสุเอซ) ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้น,การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ยังคงมีข้อจำกัดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง,ค่าเงินบาทครึ่งปีหลังมีแนวโน้มแข็งค่า ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย

ครบรอบ 108 ปี สหกรณ์ไทย

ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน



นับตั้งแต่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 108 ปี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นบทพิสูจน์ได้ว่าความสามัคคีความจริงใจของกลุ่มคน เพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตามรูปแบบของสหกรณ์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกสาขาอาชีพให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ (พระองค์แรก) รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2459 ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบโรฟไฟเฟนที่ได้รับความนิยมสำเร็จมาแล้วในประเทศ

อินเดีย และพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี นับเป็นการเริ่มต้นของสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

รัฐบาลไทยได้นำระบบสหกรณ์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของประชาชน และใช้เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2459 รวมทั้งได้ให้ความสำคัญ โดยกำหนดเป็นนโยบาย



ของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย วิธีการสหกรณ์ได้แพร่ขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย มีการเพิ่มจำนวนและแบ่งประเภทของสหกรณ์ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและความเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในปัจจุบันสหกรณ์แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์ร้านค้าและสหกรณ์บริการ ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่มีสถานะดำเนินงาน จำนวน 6,316 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 2567)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงนำวิธีการสหกรณ์มาใช้ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบท รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริหลายโครงการ ซึ่งจะมีสหกรณ์เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้าน การรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ มีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ส่งผลทำให้ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ

ดังตัวอย่างโครงการหุบกะพง หรือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการจัดที่ดินทำกินช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนที่ดินทำกินทำให้มีปัญหาในด้านอาชีพและรายได้ โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงจับจองที่ดินตามขั้นตอนของกฎหมายนำมาจัดทำโครงการในรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานราชการได้สนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์จนสมาชิกได้มีความเข้าใจดีพอแล้ว จึงมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ใช้ชื่อว่า **“สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด”** โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานและจัดการเรียนรู้

ต่อจากนั้นมาได้มีการสืบสานต่อยอดมาถึงโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นหนึ่งในหลายโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกร และพระราชทานพระราชดำริในการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมของพสกนิกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมไร่นาซ้ำซากในฤดูฝนและแล้งสุดขีดเมื่อสิ้นฤดู จากปัญหาที่ทรงพบเห็นพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาชุดลอกหนองอึ่งเพื่อเป็นแหล่งน้ำทำการเกษตรและขยายพันธุ์ปลาและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สภาพดินรอบหนองอึ่งโดยปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้าง

พังทลายของดิน พื้นฟูสภาพป่ารอบหนองอึ่ง เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน พัฒนาพื้นที่เรื่องนี้พร้อมกับเรื่องป่า

สำนักงานป่าไม้จังหวัดยโสธรเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูให้ป่าดงมัน เพื่อสนองพระราชดำริ **“ฟื้นฟูสภาพป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูล”** มีการทำประชาคมใน 7 หมู่บ้านรอบโครงการ ขอคืนพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี เพื่อพัฒนาร่วมกันเป็นป่าชุมชนที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและก่อตั้ง **“ป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่”** กรมป่าไม้ได้ฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 **“ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”** โดยปลูกพันธุ์ไม้ยางนา พะยอม และสังเกตจนค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ไม้วงศ์ยางที่มักอยู่ร่วมกับเชื้อเห็ดป่า (ไมคอร์ไรซา) ซึ่งต่อมาถูกพัฒนาเป็นแนวคิดเพาะชำกล้าไม้วงศ์ยางที่ติดเชื้อเห็ดป่า ทำให้ต้นไม้มีคุณสมบัติทนความแห้งแล้ง เติบโตได้ดีในพื้นที่วิกฤติเพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับชุมชน

หลังจากพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และฟื้นฟูป่าแล้วในพื้นที่มีผลผลิตการเกษตรและมีของป่าจำนวนมาก จึงมีการพัฒนาต่อยอดแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เก็บได้นานและเป็นการเพิ่มมูลค่า เช่น เห็ดโคนในน้ำเกลือ เห็ดเพาะในน้ำเกลือ ไซมดแดงในน้ำเกลือ น้ำพริกเห็ดระโงก ซึ่งปัจจุบันมีชาวบ้านราว 70 รายรวมตัวกันตั้งสหกรณ์การเกษตร ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำกัด แปรรูปผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ **“วนาทิพย์”** มีรายได้ปีละล้านกว่าบาท

นอกจากนี้วิชาสหกรณ์ยังได้ขยายไปในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนและปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล็งเห็นว่าราระบบสหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร จึงมีพระราชดำริให้มีการจัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนขึ้น โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสหกรณ์นักเรียนระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสและเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน ฝึกการวางแผน ร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหาตาม

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 74

ฉบับที่: 25274

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 109.86

Ad Value: 115,353

PRValue (x3): 346,059

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ครบรอบ 108 ปี สหกรณ์ไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

แนวคิดและวิธีการของสหกรณ์

ในโอกาสครบรอบ 108 ปี สหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้วิสัยทัศน์สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่สหกรณ์เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน